

Số: 969/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Sau khi nghiên cứu Báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; thông qua hoạt động giám sát, khảo sát tại một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh; các Ban HĐND tỉnh tán thành dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mà UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XVII, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2017, là năm tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức so với năm 2016, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Tỉnh ta đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,08%, tuy chưa đạt so với kế hoạch (12%) nhưng cao hơn so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,3%, đã chuyển đổi 6.293 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,4%, đã hoàn thành và đưa một số dự án vào sản xuất; các ngành dịch vụ phát triển khá, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng; du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, số lượt khách và doanh thu tăng cao so với cùng kỳ; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư với tổng số vốn đăng ký 6,3 tỷ USD; văn hóa – xã hội duy trì thành tích khá; đời sống nhân dân tiếp tục được được chăm lo; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kết quả nêu trên là tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Các Ban HĐND tỉnh tán thành với đánh giá về những tồn tại, hạn chế mà báo cáo của UBND tỉnh đã trình kỳ họp và nhận thấy:

Tuy chỉ có 4/25 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, nhưng lại là những chỉ tiêu quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế của tỉnh (Tốc độ tăng trưởng đạt

9,08/12% KH; GRDP bình quân đầu người 1.675/1.750 USD KH; thu ngân sách nhà nước 13.144/13.512 tỷ đồng KH; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 33,7/35,4% KH). Triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp quy mô lớn còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng để tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp chưa rõ nét. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có đóng góp lớn cho tăng trưởng không đạt kế hoạch (Clinker, bia, gạch, điện sản xuất, đường, ô tô tải các loại...). Tiến độ triển khai một số dự án sản xuất công nghiệp còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án lớn và các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn; hạ tầng các Khu công nghiệp chưa đồng bộ. Việc triển khai các dự án theo thỏa thuận đã ký kết sau Hội nghị xúc tiến đầu tư còn chậm. Dư ứng các dự án xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách không những không giảm mà còn cao hơn so với đầu kỳ. Công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công mới và tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nhất là khai thác cát trái phép; tình trạng xe chở quá khổ, quá tải; ô nhiễm môi trường... vẫn còn diễn ra.

Nợ đọng BHXH cho người lao động vẫn ở mức cao; tình trạng quá tải ở các bệnh viện công lập, vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế chậm được khắc phục. Tình trạng lạm thu tại một số trường học vẫn còn xảy ra. Hoạt động truyền đạo trái phép; buôn bán ma túy trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp.

III. VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Các Ban HĐND tỉnh thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 đạt từ 15% trở lên; mục tiêu này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Mục tiêu nêu trên hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi năm 2018, có nhiều thời cơ, thuận lợi: nhiều dự án lớn, quan trọng đã và đang được đầu tư, đặc biệt nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào sản xuất thương mại sẽ tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, tạo sức lan tỏa, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã được Quốc hội thống nhất đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2020, là động lực quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế và mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư vào tỉnh...

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tỉnh ta cũng đứng trước những khó khăn, thách thức: vốn đầu tư công ngày càng hạn hẹp; ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2017; sản phẩm mới của ngành công nghiệp không nhiều, các sản phẩm truyền thống sản xuất hết công suất; thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức

tạp, khó lường ... sẽ là những tác động bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngay từ đầu năm 2018.

IV. VỀ GIẢI PHÁP

Các Ban HĐND tỉnh thống nhất cao với các nhóm giải pháp mà UBND tỉnh đã trình kỳ họp và đề nghị quan tâm một số giải pháp sau:

Một là, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo đột phá trong chỉ đạo điều hành và xử lý công việc của chính quyền các cấp theo hướng “thông suốt, hiệu quả”. Tập trung chỉ đạo giải quyết căn bản, tạo sự chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng; thu nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất; hoàn ứng vốn của các dự án có dư ứng lớn, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Hai là, tạo sự đột phá trong giải quyết các thủ tục hành chính, trong giải quyết các công việc cho người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của người giải quyết và người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ba là, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đồng thời xử lý trách nhiệm hành chính đối với cán bộ, công chức có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ.

Bốn là, đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, nhanh chóng đưa cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả của cơ chế chính sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành dự báo sát tình hình, đề ra các giải pháp khả thi để điều hành hiệu quả, kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

